

Số: 137/ CV-HHQTĐ

V/v: Tổng hợp ý kiến vướng mắc về chính sách thuế liên quan TCTD là Hợp tác xã.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Quỹ tín dụng nhân dân hội viên

Trong thời gian qua, một số Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) do hiểu chưa đúng các quy định liên quan đến chính sách thuế dẫn đến sai phạm trong hoạt động và bị cục thuế địa phương phạt hành chính với chi phí rất lớn. Để các QTDND hội viên hiểu rõ hơn về chính sách thuế, ngày 21/8/2020, Hiệp hội QTDND Việt Nam đã có Công văn 131/CV-HHQTĐ trong đó có làm rõ và trích dẫn một số quy định tại các văn bản pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thuế TNDN và thuế GTGT. Tuy nhiên, liên quan đến chính sách thuế, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật có rất nhiều văn bản phức tạp và điều chỉnh lẫn nhau, đòi hỏi các TCTD nói chung và hệ thống QTDND nói riêng phải cập nhật liên tục và cần có hướng dẫn chi tiết thống nhất để tránh sai phạm trong hoạt động cũng như lúng túng trong việc thực thi các văn bản chính sách.

Thực hiện vai trò đầu mối của hệ thống với các cơ quan chức năng, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của hệ thống liên quan đến chính sách thuế, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ có buổi làm việc với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để trao đổi về những khó khăn hiện đang vướng mắc của hệ thống QTDND liên quan đến cơ chế tài chính và chính sách thuế. **Vì vậy, Hiệp hội rất mong các QTDND hội viên nhanh chóng gửi thông tin về Hiệp hội nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tế trong hoạt động của mình liên quan đến vấn đề trên để Hiệp hội có cơ sở làm căn cứ trao đổi và làm việc thống nhất với đơn vị chức năng.**

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động nếu có bất cứ vướng mắc gì về cơ chế chính sách, Hiệp hội rất mong các QTDND hội viên gửi về Văn phòng Hiệp hội để Hiệp hội kịp thời giải đáp và hỗ trợ hội viên hiểu rõ và thực hiện đúng các văn bản chính sách của cơ quan quản lý ban hành nhằm hạn chế những vi phạm trong hoạt động của hệ thống và đưa hệ thống QTDND phát triển an toàn và bền vững.

Các ý kiến của Quý hội viên xin gửi về địa chỉ email: vapcfhn@gmail.com hoặc nhungvapcf@gmail.com trước ngày 01/09/2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCH-BKT HH;
- VPĐD HH;
- Lưu VP.

KT. TỔNG THƯ KÝ
PHÓ TỔNG THƯ KÝ



The stamp is circular with the text "HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM" around the perimeter. In the center, it says "ĐAN CHẤP HÀNH". A handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Thị Kim Thanh